

ที่ ศธ ๐๔๓๐๗/๑๑๑๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
๑๒/๑๓ หมู่ที่ ๒ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ  
อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินงานโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(โครงการพาน้องกลับมาเรียน) ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

เรื่อง แนวทาง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังเด็กออกกลางคันฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดปัญหา  
การออกกลางคันฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๓. แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคันและมีแนวโน้มออกกลางคันฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินโครงการป้องกัน  
และลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้เด็กออกกลางคัน และการติดตามช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน  
ให้ได้รับการศึกษา หรือมีงานทำ มีอาชีพ ตลอดจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามนโยบาย  
เร่งด่วน (Quick Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ที่กำหนดประเด็นการติดตามและประเมินผลในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน โดยได้แจ้งสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาทราบผ่านการประชุมทางไกลระบบ Video Conference เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
แล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคัน  
ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และมีแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน และมีแนวทางในการติดตามช่วยเหลือ  
เด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ขอให้ท่าน  
ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) โดยมีแนวทาง มาตรการที่กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. - ๒.

/๒. สํารวจข้อมูล...

๒. สํารวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน หรือมีแนวโน้มออกกลางคัน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. พร้อมจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครศรีธรรมราช ในรูปแบบไฟล์ Excel ทางอีเมล suwijak@sea12.go.th ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี



(นพดล รัชชแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครศรีธรรมราช

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๖ ๓๘๐๑ ๐๙๐๖

โทรสาร. ๐ ๗๕๓๔ ๓๕๗๕